

Mga pang emergency para sa mga mag-aaral

(1) Kapag naganap ang isang malaking scale ng lindol.

	Bago pumasok sa paaralan	Sa panahon ng klase	Habang pumapasok at sa panahon ng paaralan.	
Malaking scale na magaganap na lindol	Saradoang paaralan	Agad na paghahatid sa magulang	Itigil ang operasyon at sundin ang * 1	Tulong sa sarili: Pumunta ang mga mag-aaral sa pinakamalapit na sentro ng evacuation. Makikipag-ugnay ang mga guro sa mga magulang upang kumpirmahin ang kanilang kaligtasan * 2.

(2) Kunsakali, may impormasyon na may kaugnayan sa lindol ng Nankai Torafu.

Balita na may Pagibig	Bago pumasok sa paaralan	Sa panahon ng klase	Habang pumapasok at sa panahon ng paaralan	
Pansamantalang impormasyon sa lindol ng Nankai torafu.	School break	Agad na paghahatid sa mga magulang.	Pumunta sa paaralan tulad ng dati.	Tulong sa sarili: Ang mga mag-aaral ay pupunta at uuwi sa paaralan tulad ng dati. Makikipag-ugnayan ang mga guro sa mga magulang.
Habang ang impormasyon ay inilabas.	Pag sarado/pahinga ang Paralan			

* 1 Ang mga crew ng bus ng paaralan ay humihinto sa ligtas na lugar at ipinapaalam ang sitwasyon.

Halimawa: Hihiling sa Faculty ang magulang na iulat ang sitwasyon at sabihin na paki hatid.

* 2 Makipag-ugnay sa tagapag-alaga at sabihin na paki hatid na naayon- yon sa sitwasyon, sinusuri ng guro ang kaligtasan habang papunta at pagka tapos galing ng paaralan.

Bilang karagdagan, ang mga guro ay nagtutungo sa istasyon ng bus at paghinto nito ay kinukumpirma ang mga pampublikong transportasyon.

(3) Kapag may mga espesyal na babala, mga antas ng babala tulad ng malakas na hangin, malakas na ulan, pagbaha, at bagyo ay ina announce ng Kakegawa City.

Babala / payo ukol sa panahon.		Impormasyon sa pag-iwas sa impeksyon ukol sa panahon.	antas ng pagbabantay	Kasanayan sa paglisan, atbp.	Kung inisyu bago mag-aral.	Kung inisyu habang nasa paaralan.
		Maagang impormasyon sa babala.	1	Paghahanda para sa kalamidad.	Regular na klase. • Sumunod ang angkop sa mga kondisyon ng pag-ulan at sa ilog/river. • Batay sa impormasyon tungkol sa panahon at lugar, kung saan ka nakatira ano ang impormasyon sa paligid nyo?, Malaya at maaari ninyong obserbahan ang inyong kapaligiran sa bahay nang walang pahintulot. Sa pagkakataong iyon, ang magulang ay makipag-ugnayan sa paaralan.	
Babala.	Malakas na ulan	babala sa bagyo Impormasyon sa sa baha	2	Ugaliing Ikumpirma ang pag alis.		
	Baha					
Malakas na hangin						
Babala	Malakas ang ulan	Impormasyon sa babala ng baha	3	[Paghanda sa pag lisan para sa mga taong nangangailangan ng Oras/Tulong] (Matanda, may kapansanan, sanggol at ibp.)		
	Baha					
Babala	Bagyo	Impormasyon, alerto ng sakuna sa mundo: buhangin, Bagyo at Espesyal na babala sa peligro ng baha	4	[Mga payo sa paglisan] URGENT. Lahat ay dadalhin sa ligtas na lugar.	Inihahayag ng 6:00AM —Lumalabas din ng 6:00AM	Maghihintay sa paaralan 0 ihahatid sa magulang.
Espesyal na alerto	Malakas na ulan Bagyo	Impormasyon sa pagbaha	5	[Impormasyon sa sakuna] Isang sitwasyon kung saan nangyari ang isang sakuna. Pinakamahasag na pagkilos upang i-save ang iyong buhay.		

©Kung ang lugar ng tirahan ay may babala na signal No. 3 o mas mataas dahil sa malakas na ulan, atbp, at mayroong panganib na pagguho ng lupa o baha, mangyaring gumawa ng ligtas na aksyon upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa mga sakuna, at sundin ang payo ng mga magulang.

(4) Tugon sa panahon ng delikado sa kuryente
Kung wala sa kapangyarihan ang paaralan, ito ay sarado hanggang sa pagbukas ito.

(5) Tumugon sa oras ng buong bansa agad, sa sistema ng (J-ALERTO)
Kapag naglabas ng babala, umaskyon agad sa paglisan at gumawa ng hakbang kung papaano ang hintayan.